

## Ladies Prayer International Newsletter



United Pentecostal Church Intl เดือนเมษายน 2020



เยี่ยมชม [Ladies Prayer International ทาง Facebook](#) และกด "ถูกใจ" เพจของเรา

### ยังคงทรงทำให้ฝันมีชีวิต

โดย รอนด้า เบิร์ก



เราสอนลูกๆ ของเราอยู่ตลอดเวลา โดยที่เราไม่ได้ตระหนักเลย คำพูดที่เราพูด การกระทำที่เราทำ และสิ่งที่พวกเขาได้ยินในพระนิเวศน์ของพระเจ้า จะมีผลกับพวกเขาไปตลอดทั้งชีวิต สุภาษิต 22:6 บอกกับเราว่า "จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น" ข้อพระคัมภีร์นี้เป็นสัญญาที่หลายคนจะต้องได้รับการเตือนใจให้ยึดมั่นไว้

คุณเอริกโตมากับแม่ที่สอนให้เขาอธิษฐาน

เขาไม่เพียงแต่เห็นชีวิตแห่งการอธิษฐานเท่านั้น แต่ตอนนี้ เขาเองมีลูก และเขาจะนำสิ่งที่เรียนรู้มานั้นมาใช้ เขาและทारा ภรรยา รวมทั้งลูกๆ ไตแก เมแกน โนลัน และเมสัน ชอบอาศัยอยู่นอกเมือง ประโยชน์อย่างหนึ่งของการอาศัยอยู่นอกเมืองคือ การได้มีสัตว์ในฟาร์มเป็นของตัวเอง เมแกนชอบไก่มาก และทั้งคู่เริ่มซื้อไก่ให้กับเมแกน เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่ตัวหนึ่ง ที่ถูกตั้งชื่อไว้ตรงข้ามกับตัวจริงว่า "น้องมิด"

ขณะที่ครอบครัวเตรียมตัวที่จะไปข้างนอกกัน ไม่มีใครคิดว่าภาษาในสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะไปจะเป็นปัญหาอะไร อย่างไรก็ตาม "น้องมิด" ขี้สงสัยและตกลงไปในน้ำตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านเลย เมื่อเมแกนกลับถึงบ้านก็เห็นภาพที่น่าสยง คือ "น้องมิด" ตัวแข็งลอยอยู่ในน้ำนั้น "น้องมิด" ตกน่านานจนชีวิตและแสงแห่งชีวิตหมดสิ้นลงไป ความเศร้าเข้าปกคลุมใจของคนเป็นพ่อแม่ แต่ความเชื่อที่ส่งต่อมาจากคุณย่าเข้าครอบครองใจของเมแกน

"พ่อคะ เราต้องอธิษฐาน" เมแกนตะโกนขึ้น และพวกเขาก็อธิษฐานกันเป็นเวลาสักครู่หนึ่ง โดยที่อุ้มร่างที่แข็งของ "น้องมิด" อยู่ในมือ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไม่มีใครเคลื่อนไหวใดๆ ตอนนี้องเมแกนยืนหยัดในความเชื่อที่ถูกปลูกฝังให้กับเธอตั้งแต่ที่เธอเข้าใจภาษาอังกฤษ "แต่พ่อบอกว่าพระเจ้าทรงสามารถทำทุกสิ่งได้ ถ้าเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู ทุกสิ่งเป็นไปได้ พ่อคะ ได้โปรดเถอะ เราอธิษฐานกันอีกนะคะ" ด้วยความเชื่อ เมแกนจึงเอาผมที่ไม่ได้ตัดนั้นคลุม "น้องมิด" เอาไว้

อีกสองชั่วโมงต่อมา "น้องมิด" ก็สำลัก และกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

พวกเขาเปลี่ยนจากคำอธิษฐานเป็นคำสรรเสริญ

พระเจ้าทรงกระทำตามพระวจนะของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง "น้องมิด" จึงเต็มไปด้วยความสว่างและความเชื่อของเมแกนก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

“ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสายของท่าน และในยูนิสมารดาของท่าน ” (2ทิโมธี 1:5)

หมายเหตุ: รอนดา เบิร์ก ประธานสภาคริสตจักรอิลลินอยส์ เป็นคนบาปที่ทรงช่วยให้รอดด้วยพระคุณ เป็นนักเรียนและเป็นคุณครู เป็นภรรยาที่ได้รับการอวยพร เป็นแม่ของลูกสามคน เป็นย่าของหลานห้าคน เป็นผู้รับใช้ที่มีใบอนุญาตขององค์การ UPCI และเป็นภรรยาศิษยาภิบาลที่คริสตจักร Landmark เมืองเบธเลห์ รัฐอิลลินอยส์

## ส่งต่อความเชื่อในผู้ทำการอัศจรรย์ ไปยังคนรุ่นต่อไป

โดย มารีแอน สตาริน



“และจงให้ถ้อยคำที่ข้าพเจ้า บัญชาพวกท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงจดจำ สอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่าน เมื่อท่านนั่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จงพูดถึงถ้อยคำนั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-7)

“ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสายของท่าน และในยูนิสมารดาของท่าน

และ...มีอยู่ในท่าน อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน

โดยที่ข้าพเจ้าได้เฝ้ามีอวางบนท่านนั้น...เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงประทานจิตที่ขลาดกลัวให้เรา

แต่ได้ทรงประทานจิตที่กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับตนเองให้แก่เรา

อย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา...” (2ทิโมธี 1: 5-8)

ทำงานศพของแม่ของดิฉัน ศิษยาภิบาลคนหนึ่งซึ่งเป็นผลผลิตของการรับใช้พระเจ้ารุ่นบุกเบิกที่นิวยอร์ก ได้เป็นพยานถึงการอธิษฐานที่พิเศษของแม่ซึ่งมีความเชื่อเรียบง่ายทำให้เขามีมุมมองเกี่ยวกับการอธิษฐานที่เปลี่ยนไปอย่างมากในช่วงแรกที่เขาดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้า

ระหว่างช่วงเวลาที่เขามีปัญหาด้านการเงินอยู่แล้วนั้น บ้านของเขาถูกปล้น แถวบ้านของเขามีคนติดยามากมายที่ขโมยเงินแล้วนำไปซื้อยาเสพติดเข้าเส้นกันที่ เขามาโบสถ์ด้วยใจที่แตกสลาย “ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปในสัปดาห์หน้าอย่างไร แม่ของดิฉันแนะนำว่า “เราก็คงแค่อธิษฐานกับพระเยซู ขอให้ขโมยเงินมาคืน” ดูเป็นคำแนะนำที่แปลกประหลาดในสถานการณ์นั้น แต่เขาไม่มีทางเลือก จึงร่วมอธิษฐานกับแม่อย่างไม่เต็มใจเท่าไรการอธิษฐานของแม่เต็มไปด้วยความเชื่อและไม่มีความกลัวเลย

เมื่อกลับถึงบ้าน ชายหนุ่มคนนี้ต้องแปลกใจ เพราะโจรนำเงินทั้งหมดมาคืนพร้อมกับเขียนขอโทษ เหตุการณ์นั้นเปลี่ยนชีวิตในการอธิษฐานและความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าตลอดไป เขาตระหนักว่าพระเจ้าสามารถทำสิ่งอัศจรรย์ได้อย่างแท้จริง เราเพียงแต่ต้องเชื่อว่าพระองค์สามารถทำได้และขอจากพระองค์

แม่ของดิฉัน ซึ่งเติบโตขึ้นตอนช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกช่วงทศวรรษที่ 1930 และมีเงินเพียงเล็กน้อย เชื่อขอเท็จจริงที่ว่า เราเพียงแต่คาดหวัง (เชื่อ) และขอ (มีความเชื่อใน) พระเยซู ผู้ทรงทำการอัศจรรย์ว่าจะทรงทำการอัศจรรย์ พระเจ้าเคยใช้คุณตาของดิฉันให้อธิษฐานเพื่อคนป่วย และแม่แต่คนที่ตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจากความตายได้อย่างอัศจรรย์ การเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของคุณตาทำให้แม่เข้าใจว่าการอธิษฐานขอการอัศจรรย์เป็นสิทธิพิเศษทั่วไปของบุตรของพระเจ้า แม่ของดิฉันเองได้รับการรักษาให้หายจากโรคที่ตอหนบได้อย่างอัศจรรย์

แม้ว่าสถานการณ์ทางการเงินในวันเด็กของดิฉันจะดีกว่าของพ่อแม่ แต่แบบอย่างการดำเนินชีวิตของพ่อแม่สอนให้ฉันนำความกังวลใจทั้งหลายไปที่แท่นพระบาทของพระเยซูก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม การอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ไม่มีความกลัว เป็นบทสนทนาที่มีค่าตอหนบและทางออกเสมอ

เมื่อดิฉันได้เป็นพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์ชีวิตและการทำงานยังยืนยันว่า หากคนทั้งหลายเข้าใจว่าคนในวงการแพทย์ไม่รู้สิ่งต่างๆ มากเพียงใด ก็จะไม่วางใจพระเจ้าได้ไม่ยาก ครั้งหนึ่งผู้ป่วยเรียกดิฉันออกมาจากทีมรักษาและขอบคุณที่ดิฉันอธิษฐานเพื่อในใจ ซึ่งมีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เขาเห็นได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้กลับมามีสุขภาพที่ดีในนาทีชีวิตนั้น

ตัวอย่างที่มีชีวิตอยู่เอาชนะความสงสัย และแสดงให้เห็นรูปแบบของการอธิษฐานที่เต็มไปด้วยความเชื่อและไม่มีความกลัว ต่อผู้ทรงทำการอัศจรรย์ จงฝึกเด็กตั้งแต่เกิดโดยให้เขาได้มีส่วนในการอธิษฐานไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ อธิษฐานเพื่อเด็กๆ และอธิษฐานกับพวกเขา ทั้งคุณและเด็กๆ จะได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำ

หมายเหตุ: มารีแอน สตาริน เป็นลูกสาวของผู้บุกเบิกตั้งคริสตจักร และเป็นพยาบาลวิชาชีพ เธอและสามี มาร์ก เป็นตัวแทนฝ่าย Global Missions ในตะวันออกกลางตั้งแต่ปี 1984 เธอเป็นแม่ของแองเจลิกา และอเล็กซานเดอร์ และเป็นย่าของหลานสองคน

## การอัศจรรย์ยังคงเกิดขึ้นวันนี้

โดย แอน จอห์นสัน



“ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง” (อิสยาห์ 65:24)

พจนานุกรม Merriam-Webster นิยามคำว่า อัศจรรย์ ไว้ว่า “เหตุการณ์พิเศษที่แสดงถึงการแทรกแซงของพระเจ้าในกิจการของมนุษย์” การอัศจรรย์เป็นเหตุการณ์ที่ยอดเยี่ยมจนดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่ส่งมาจากเบื้องบน

บางครั้ง

เราอาจไม่ตระหนักว่าเรากำลังได้รับการอัศจรรย์จนกระทั่งเรามองย้อนกลับไปในภายหลังและตระหนักว่าเหตุการณ์ต่างๆ นั้นเกิดขึ้นอย่างไร “พระเจ้าทรงประทานฤทธิ์เดชแห่งการอัศจรรย์ในสถานการณ์ต่างๆ”

เมื่อสองปีก่อน ดิฉันรู้สึกเจ็บหน้าอกและแขนมาก หมอโรคหัวใจจึงส่งดิฉันให้ไปสแกนหัวใจ หมอไม่พบสิ่งผิดปกติกับหัวใจของดิฉัน แต่แจ้งให้หมอเวชศาสตร์ครอบครัวทราบว่ามีความน่าสงสัย

หลังจากทำตรวจเต้านมด้วยเอ็กซเรย์ และอัลตราซาวนด์ไปหลายครั้ง ก็พบว่ามีความน่าสงสัย และต้องกำหนดผ่าตัดขอบคอนพระเจ้าที่หมอผ่าตัดออกมาได้หมด และผลปรากฏว่าดิฉันไม่ต้องรับคีโมหรือการฉายแสง

เนื่องจากที่เมืองควิเบกไม่มีการตรวจเต้านมด้วยเอ็กซเรย์เป็นประจำสำหรับคนอายุเท่าดิฉัน ถ้าหากผลสแกนหัวใจไม่แสดงว่ามีความน่าสงสัย ก็คงจะไม่มีใครรู้ว่าดิฉันมีก้อนมะเร็งจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาร้ายแรงกว่านี้มาก ขอบคุณพระเจ้าที่ก้อนเนื้อนั้นมีขนาดเล็กและตรวจพบได้แต่ต้น

ด้วยการอธิษฐาน พระเจ้าทรงให้สันติสุขกับดิฉันตลอดทั้งช่วงเวลานั้น และพระองค์ทรงให้ความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมอย่างแท้จริง

“ขอพระเจ้าทรงตอบท่านในวันยากลำบาก พระนามของพระเจ้าแห่งยาโคบพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงให้ความช่วยเหลือมาจากสถานนมัสการ และให้ความสนับสนุนท่านมาจากเมืองศิโยน” (สดุดี 20:1-2)

ช่างดีเหลือเกินที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า และรู้ว่าเราสามารถพึ่งคำอธิษฐานของคนในครอบครัวนั้นเมื่อเราเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิต ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการอัศจรรย์ของดิฉัน ดิฉันเชื่อในการอัศจรรย์ และดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงทำการอัศจรรย์ในชีวิตของดิฉัน พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่ง ดิฉันขอบพระคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ

หมายเหตุ: แอน จอห์นสัน จบการศึกษาจาก UPBI (ปัจจุบันคือ Northeast Christian College) ในเมืองนิวบรันสวิก เป็นลูกของผู้รับใช้และเกี่ยวข้องกับงานประกาศข่าวประเสริฐในหลายๆ ด้านตลอดทั้งชีวิตของเธอ เป็นแม่ของลูกสามคนและหลานหกคน เธอเป็นสมาชิกของคริสตจักร West Island United Pentecostal Church ใน Pointe Claire เมืองควิเบก และเป็นสมาชิกของ The King's Translators

## สารจากบรรณาธิการ



### พระเจ้าทรงทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ อาหรับ จีน เขต/สโลวัก ดัตช์ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวาฮีลี สวีเดน ดากาล็อก ไทย ครี สิงหล และศรีลังกา โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาหนึ่งภาษาใดข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่ LadiesPrayerInternational@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)



เชิญผู้่านที่มอริษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่: <http://www.ladiesministries.com/programs/ladies-prayer-intl> หรือส่งค่าขอไปที่อีเมล LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็กๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อนๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุกๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูกๆ หลานๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูกๆ หลานๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็กๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็กๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)